

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tại buổi làm việc bàn về đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác hậu cần tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến.

Ngày 15/6/2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn- Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Trưởng tiểu ban hậu cần tỉnh chủ trì buổi làm việc bàn về đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác hậu cần tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Tiểu ban hậu cần theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về công tác hậu cần tại khu cách ly, bệnh viện dã chiến, ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong những ngày đầu tháng 5/2021, tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh Bắc Giang đã được 50 Đoàn công tác, với trên 3.500 người (gồm lực lượng Công an, Quân đội, Y, Bác sỹ, sinh viên Y khoa tại các trường Đại học, Cao Đẳng) đến hỗ trợ phòng, chống Covid-19. Các đoàn đến giúp tỉnh được Tiểu ban hậu cần, Công an tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đón tiếp, bố trí và phục vụ nơi ăn, ở, phương tiện đi lại làm việc chu đáo; Lãnh đạo tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Công an, Quân sự thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo sự cảm thông chia sẻ và tình cảm của các đoàn dành cho Bắc Giang.

Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ vẫn còn những hạn chế như có chỗ, có bữa khẩu phần ăn chưa đồng đều, việc điều chỉnh thực đơn để tránh sự trùng lặp giữa các bữa ăn của các ngày trong tuần còn hạn chế. Tại các khu cách ly y tế tập trung, các bệnh viện dã chiến (do Quân đội trực tiếp đảm nhận công tác hậu cần) lực lượng Y bác sỹ, cán bộ, nhân viên phục vụ cùng làm ca kíp (bao gồm cả các thành viên trong và ngoài tỉnh) vẫn cùng chung một mức sinh hoạt theo quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính Phủ là 80.000 đ/người/ ngày. Với mức sinh hoạt này và trong tình hình hiện nay (*nguồn ủng hộ bằng hiện vật như gạo, rau... cơ bản không còn, hầu hết phải mua*) việc thay đổi thực đơn, nâng chất lượng bữa ăn sẽ khó được cải thiện. Để khắc phục tình trạng trên và kịp thời động viên các lực lượng về giúp Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tiểu ban hậu cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát khắc phục ngay tồn tại hạn chế, tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể để đảm bảo sinh hoạt cho các đoàn công tác và lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch.

2. Giao Sở Tài chính tham mưu nâng mức chi tiền ăn cho đội ngũ Y, bác sỹ, lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các bệnh viện điều trị, khu cách ly y tế tuyến tỉnh do quân đội đang đảm nhiệm hậu cần (với mức tối thiểu 100.000 đồng/người/ngày). Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 11h00 **ngày 16/5/2021** để có thể áp dụng ngay. Đồng thời tiếp tục phối hợp với sở Y tế rà soát và tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí kịp thời chi trả chế độ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát các tập thể, cá nhân tiêu biểu của các đoàn công tác về giúp tỉnh trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, gửi về sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng để trao tặng ngay cho các đoàn, các cá nhân trước khi trở về đơn vị, địa phương.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT Phan Thế Tuấn;
- Các Sở: Tài chính, Y tế;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- VPUB : LĐVP, KTTH, TH, TKCT ;
- Lưu: VT, Nam_{KT}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Quốc Khánh